

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ฉบับประจำวันที่ 2.0 พ.ค. 2557 หน้า 1:15

แถลงการณ์อ้างรธน.ให้อยู่ทำหน้าที่-

ห้ามตั้งนายกฯ ชั่ว

ไม่สวดย

นี้ว่าตนนี้

ส.ว.บูเจอแพนสอง สเทพจี้พรรคร่วมออก ปิดเส้นวุฒิม่าถึงศุกร์นี้

ส.ว.กลุ่มไม่สำเร็จ “นิวัฒน์ธำรง” ไม่ลาออก อ้าง
ขัด รธน. ย้ำตั้งนายกฯ คนกลางทำไม่ได้ วุฒิม่า บู
เจอแพนสอง เชื่อได้ช่วยยุติสัปดาห์นี้ “สุเทพ” จี้ 3
พรรคร่วมลาออก ประกาศให้เวลาวุฒิสภาถึงศุกร์นี้
ดีเอสไอเรียกสอบ “สุรชัย” ข้อหากบฏ อ่านต่อหน้า 13

นิวตันไม่ถอย

การประชุมร่วมระหว่างตัวแทนวุฒิสภา กับตัวแทนรัฐบาลเพื่อหาแนวทางยุติวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น ผลปรากฏว่า ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลยืนยันไม่ลาออก ขณะที่การจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ตามไล่ล่าไปลาออกรัฐมนตรีของกลุ่ม กปปส.วันแรก ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 19 พฤษภาคม นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว.อุดรดิตถ์ ว่าที่รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ ประธานวุฒิสภา ให้ไปหารือกับนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกฯ รักษาการ และนายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม ร่วมกับนายเดชอุดม ไกรฤทธิ ส.ว.สรรหา หลังจากทีนายสุรชัยไม่สามารถเดินทางไปพบได้ด้วยตนเองเพราะมีอาการป่วย

รายงานข่าวจากวุฒิสภา เปิดเผยถึงการเข้าหารือครั้งนี้ว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน โดยฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ นายนิวัฒน์ธำรง และนายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม ส่วนฝ่าย ส.ว.มีนายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว.อุดรดิตถ์ และนายเดชอุดม ไกรฤทธิ ส.ว.สรรหา โดยเหตุผลที่ทางวุฒิสภาส่งนายเดชอุดมไปนั้น นอกจากแมนด้านกฎหมายแล้ว ยังรู้จักกับนายนิวัฒน์ธำรงเป็นอย่างดี จึงหวังว่าจะคุยกันรู้เรื่อง อย่างไรก็ตามผลการหารือนานประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้ เพราะฝ่ายรัฐบาลยืนยันไม่ลาออก

ต่อมา นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว.อุดรดิตถ์ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ ส.ว.สรรหา พร้อมด้วย นายสมชาย แสวงการ และนายวันชัย สอนศิริ ส.ว.สรรหา ได้แสดงผลการประชุมนอกรอบ โดยนายเดชอุดมกล่าวว่า นายนิวัฒน์ธำรงระบุว่ายังไม่เห็นว่าจะมีรัฐบาลซ้อนรัฐบาลได้อย่างไร และจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ก็เห็นความเห็นที่ยังแตกต่างกันอยู่ในหลักการและเหตุผล ทำให้โอกาสต่างๆ ปิดในทันที สรุปคือ รัฐบาลอยากให้เลือกตั้งก่อนปฏิรูป แต่เราก็ได้บอกตามที่ได้แถลงว่า เราต้องการรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มตามแถลงการณ์ฉบับที่ 1 แต่นั่นไม่ใช่ความเห็นที่ตรงกับรัฐบาล

วุฒิสภายืนยันมีแผนสองแผนสามรับมือ

ด้านนายวันชัยกล่าวว่า เมื่อรัฐบาลยืนยันว่าไม่ลาออก ที่ประชุมจึงพิจารณาแนวทางตามแผนอื่นต่อไป คือ แผนที่ 2 และ 3 ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภานำมาถกแถลงถึงความเป็นไปได้และข้อสรุปทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมบอกว่าได้มอบหมายให้ประธานและคณะทำงาน นำไปดำเนินการตามแต่สถานการณ์ เพราะสถานการณ์ภายนอกอื่นๆ รุมเร้า จึงให้คณะทำงานไปพิจารณาเป้าหมายเพื่อความสำเร็จเรียบร้อย

เมื่อถามว่า ส.ว.ยังมีแนวคิดทูลเกล้าฯ ถวายชื่อนายกรัฐมนตรี ด้วยตัวเองอีกหรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า แผน 1 รัฐบาลลาออกนี้ง่าย แต่แผนอื่นเราดำเนินการตามกรอบทั้งสิ้น เรายืนยันว่า ถึงคราวที่ปฏิบัติได้ แต่ถึงขั้นทูลเกล้าฯ ถวายชื่อนายกฯ หรือไม่ ขอยังไม่ตอบเดี๋ยวจะเป็นปัญหา แต่หากมีหนทางหรือแนวทางที่ไปถึงจุดนั้นจะทำทันที เราไม่ได้กักแผนสองแผนสาม แต่เราไม่บอกว่าเราจะทำอะไร

ต่อข้อถามว่าแผนสอง แผนสาม ไม่ต้องรับความร่วมมือจากรัฐบาลใช่หรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า แน่แน่นอน เขาไม่ร่วมมือ กรอบตามรัฐธรรมนูญหากถึงความพร้อมความจำเป็น เช่น การเปิดประชุม หรือดำเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญ ทุกมาตรา เราทำหมด ประสานกับคณะทำงานไปพิจารณาตามกรอบ อันใดจะมาก่อนหลังแล้วแต่ประธานจะเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องประชุมในชุดใหญ่ของวุฒิสภาอีกต่อไป และเชื่อว่าจะได้ขอยุติภายในสัปดาห์นี้

“สุรชัย”เตรียมแถลงแนวทาง 21 พ.ค.นี้

ช่วงเย็นวันเดียวกัน ที่รัฐสภามีการประชุมของคณะทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหามันเมือง วุฒิสภา ที่นำโดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา เพื่อสรุปประเด็นการแก้ไขปัญหาทางการเมือง ทั้งนี้ การประชุมเป็นแบบลับ และหลังจากการหารือนาน 3 ชั่วโมง คณะทำงานได้ร่วมแถลงข่าว

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ ส.ว.สรรหา ยอมรับว่า แนวทางของวุฒิสภาต่อประเด็นการขอเปิดประชุมนัดพิเศษ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภายังไม่ใช่แนวทางที่จะนำมาพิจารณาในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ไปศึกษาในกรณีให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเรื่องสำคัญๆ แทนรัฐบาล ที่ไม่ยอมดำเนินการ แต่ยังไม่มีการสรุปในเรื่องดังกล่าว ส่วนแนวทางที่วุฒิสภาจะแก้วิกฤติของชาติ ขณะนี้ยังมีทางเลือกอื่นๆ อีก แต่ไม่ขอเปิดเผย และขอให้รอการแถลงของนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ต่อการสรุปรายงานเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งนายสุรชัยเตรียมแถลงวันที่ 21 พฤษภาคมนี้

ดีเอสไอขอถอนประกันสมบัติ-สกลธี

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ปช.ปส. นายธรรต พึ่งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะเลขานุการ ศอ.รต. กล่าวว่า ในวันนี้ (19 พ.ค.) ดีเอสไอจะมีการดำเนินการ 3 เรื่องด้วยกันคือ 1.ตนในฐานะอธิบดีดีเอสไอ ได้ทำหนังสือแจ้ง พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในคดีพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.อีกหนึ่งข้อหาคือก่อการร้าย ซึ่งข้อหาก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ดีเอสไอจึงส่งเรื่องต่อให้เลขาธิการปปง.

2.ตนได้เซ็นอนุมัติหมายเรียกนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา ให้มาสอบสวนกรณีมีผู้ร้องและมีหลักฐานอันน่าสงสัยว่านายสุรชัยกระทำการเข้าข่ายนายสุเทพ และแกนนำ กปปส. ที่มีความผิดฐานกบฏ จากความพยายามของนายสุรชัยที่จะให้มีนายกรัฐมนตรีมาตรา 7 ซึ่งพนักงานสอบสวนได้กำหนดวันให้มาสอบสวนที่ ศอ.รต.ในวันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. และ 3.จากช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่านายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล แกนนำ กปปส.ที่ได้ตกเป็นจำเลยในข้อหา กบฏ แต่ยังไม่ปรากฏตัวร่วมปราศรัยในการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.หลายครั้ง ซึ่งเราได้บันทึกภาพ เสียง และพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจะได้ยื่นต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนการประกันตัวบุคคลทั้งสอง โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ



ฉบับประจำวันที่ 20 พ.ค. 2557 - หน้า A5

ส่องตะไกรSV

ปปง.ลุยสอบเงิน กปปส.

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
เปิดเผยว่า ปปง.รับเรื่องที่พนักงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ส่งเรื่องให้ตรวจสอบการทำธุรกรรม
ทางการเงินของนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และ
นายชุมพล จุลใส แกนนำ กปปส.
เป็นไปตามความผิดมูลฐาน
กฎหมายการฟอกเงิน หากพบว่ามี
การกระทำผิดจริงจะส่งข้อมูลให้
สำนักงานอัยการสูงสุดและศาล
ดำเนินการต่อไป

กรมการสื่อสารคดี
ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ 20 พ.ค. 2557 หน้า 14

■ อภ.มธ.โรมอบตัวคดีกบฏ

เมื่อเวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติศักดิ์ ปรีกิติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ใน 30 ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหา ร่วมกันเป็นกบฏ เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่อาคารสโมสรตำรวจ โดยนายกิตติศักดิ์กล่าวว่า ประสบพนักงานสอบสวน เพื่อขอ

คำมอบตัว พร้อมปฏิเสธ และไม่เงินช่วยเหลือข้อกล่าวหา เพราะเห็นว่าการเข้าร้องขออนุมัติในการใช้สิทธิเพื่อแสดงความถึมเห็น และใช้ตำแหน่งของตนเองยื่นขอประกันตัว ซึ่งพนักงานสอบสวนนัดนำตัวส่งอัยการ เพื่อส่งฟ้องศาลในวันที่ 27 มิ.ย.นี้

นายชาริตเผยว่า พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเบื้องต้น แข็งข้อกล่าวหาและทำประวัติ จากนั้นพนักงานสอบสวนพิจารณาให้ประกันตัววงเงิน 500,000 บาท

กรมอุทยานฯ ชง 'ไม้พะยุง' เป็นคดีพิเศษ

รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เสนอติเอสไอรับคดีตัดไม้พะยุงเป็น "คดีพิเศษ" ดึง ปปง. ร่วมวงยึดทรัพย์นายทุน-เจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยว แฉสถานการณ์รุนแรงหนักถึงขั้นมีกองกำลังต่างชาติเข้าไปคุ้มกัน

นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาราชการแทนอธิบดี เปิดเผยถึงสถานการณ์ลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ว่า (19 พ.ค.) ว่า จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับคดีการลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่ป่ามรดกโลกเป็นคดีพิเศษ รวมทั้งส่งคดีให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดที่เป็นนายทุน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้พยายามแก้ไขปัญหา นี้มาโดยตลอด แต่สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีกองกำลังจากต่างชาติลักลอบ

เข้ามาให้ความคุ้มครองขบวนการลักลอบตัดไม้ด้วย

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ หรือ IUCN ได้แสดงความกังวลมากที่สุดต่อประเด็นการลักลอบตัดไม้ ซึ่งเป็นปัญหาข้ามชาติ และมีความยากลำบากในการแก้ไขปัญหา โดยมองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ประเทศไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีน ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุงอย่างจริงจัง โดย IUCN ยินดีเป็นผู้จัดและประสานงานให้

ในส่วนของกรมอุทยานฯ ได้ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่ป่ามรดกโลกมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่เดือน ต.ค.56 ถึง เม.ย.57 สามารถตรวจยึดจับกุมคดีลักลอบตัดไม้พะยุงได้ถึง 162 คดี ผู้กระทำความผิด 105 คน ยึดไม้พะยุงของกลางรวม 1,588 ท่อน แผ่น และเหล็ยม ปริมาตรรวม 132.25 ลูกบาศก์เมตร รวมมูลค่าไม้ที่ตรวจยึดได้กว่า 94 ล้านบาท นอกจากนั้น

ยังสามารถยึดอุปกรณ์การกระทำผิดอื่นๆ ได้อีกหลายราย

ที่ผ่านมามีการจัดตั้งกองอำนาจการร่วม สันธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่ป่ามรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี รวมทั้งตั้งฐานปฏิบัติการย่อยอีก 3 ฐาน ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว และบริเวณเขื่อนลำตะเป๋ อ.นครบุรี จ.นครราชสีมา แต่จากสถานการณ์ที่รุนแรง จึงมีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นๆ เพิ่มเติมและขยายเวลาปฏิบัติการออกไปถึงเดือน ก.ย.

"ในระยะต่อไปจะมีการสนธิกำลังกับกรมป่าไม้ กองทัพอากาศที่ 2 กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (บช.ภ.3) ออกลาดตระเวนในป่าลึก และเพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศทุกวัน เพื่อสอดส่องดูแลและส่งเสียงให้กับกองกำลังภาคพื้นดิน ภายใต้ยุทธการ พิทักษ์ไพร มรดกไทย มรดกโลก" นายนิพนธ์ กล่าว